

**Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016 - 2021**

(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)

**Đơn vị bầu cử số 14
(toàn huyện Trường Sa)**



**Thường xuyên
liên hệ chặt chẽ
với cử tri**

- *Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương; sinh ngày 8-9-1969*

- *Quê quán: xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học Pháp lý*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa*

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, tôi sẽ tập trung thực

hiện tốt chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, phát huy tốt khả năng và kinh nghiệm, góp phần tích cực vào việc giúp HĐND tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với quy định pháp luật và sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, tham gia tích cực trong các quá trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và có tính khả thi cao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND của các cơ quan, tổ chức và người dân tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp cán bộ và nhân dân tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật để tuân theo pháp luật, thi hành đúng pháp luật.

Thứ ba, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh, hoạt động đại biểu của mình trước cử tri. Mặt khác, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi giám sát việc giải quyết của các cơ quan; hướng dẫn, giúp cử tri thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đề xuất, kiến nghị các giải pháp giải quyết các vấn đề của cử tri thuộc thẩm quyền của mình.

Thứ tư, dù ở cương vị công tác nào, tôi cũng phải luôn tiếp tục học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng phong cách gần gũi, gắn bó với nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

**Quan tâm việc
ứng dụng khoa
học kỹ thuật
cho quân và dân
huyện Trường
Sa**

- *Họ và tên: Trần
Thị Hoàng
Quyên; sinh ngày
5-12-1982*

- *Quê quán: xã
Nhơn Phong, thị
xã An Nhơn, tỉnh
Bình Định*

- *Trình độ
chuyên môn:
Tiến sĩ ngành
Hóa học*

- *Nghề nghiệp,
chức vụ: Giảng
viên bộ môn
Hóa, Khoa Công
nghệ Thực phẩm,
Trường Đại học
Nha Trang*

Nếu được cử tri
tín nhiệm bầu
làm đại biểu
HĐND, tôi sẽ tập
trung thực hiện các hành động trọng tâm sau:

Dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống, tâm tư, tình cảm của nhân dân nói chung, chiến sĩ nói riêng. Luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân sau đó đề xuất với các cấp chính quyền xem xét giải quyết. Đặt câu hỏi chất vấn ở các kỳ họp của HĐND và giải đáp cho nhân dân kịp thời. Cùng với HĐND nghiên cứu, thảo luận để đề ra các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát



triển toàn diện của tỉnh Khánh Hòa, hướng đến thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu cả nước.

Tôi sẽ là cầu nối giữa Trường Đại học Nha Trang với huyện đảo Trường Sa; cùng với các nhà khoa học của trường đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản tại chỗ giúp đồng bào, chiến sĩ Trường Sa cải thiện chất lượng bữa ăn, tiến tới tự cung, tự cấp thực phẩm. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt phi truyền thống (đặc biệt là các loại rau, củ, quả,...) trên các đảo. Bản thân tôi hiện đang tham gia nghiên cứu vật liệu phục vụ cho lưu trữ năng lượng và nghiên cứu xử lý nước thải bằng vật liệu tiên tiến. Kết quả các nghiên cứu này sẽ được ứng dụng trong thực tiễn, tôi sẽ đề xuất áp dụng công nghệ này cho huyện đảo, góp phần tăng nguồn điện và nước sạch để phục vụ tốt hơn sinh hoạt hàng ngày của đồng bào, chiến sĩ.

Ngoài ra, tôi sẽ phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang và Tỉnh Đoàn Khánh Hòa vận động thanh niên trong tỉnh, trước hết là hơn 13.000 đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Nha Trang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động cụ thể hướng về Trường Sa...



Tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa

- *Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng; sinh ngày 18-8-1963*

- *Quê quán: xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá - Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng*

4 Hải Quân - Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa

Nếu được người dân tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

Trước hết, tôi luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, rèn luyện sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, tham gia tích cực các hoạt động của HĐND. Tôi sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân

trên các đảo, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu đề xuất với HĐND các giải pháp để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập của nhân dân trên các đảo; chỉ đạo các đảo quan tâm chăm lo bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất nâng cao đời sống, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập trên các đảo. Tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, xây dựng mối đoàn kết quân dân cả nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp đỡ mọi mặt, tạo điều kiện tốt nhất cho ngư dân, tạo được niềm tin và là chỗ dựa cho ngư dân ra khai thác, đánh bắt hải sản tại Trường Sa.

Trên cương vị chức trách được giao, tôi sẽ đề xuất với HĐND tỉnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng giàu mạnh. Luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và chức trách được giao, tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội huyện, 2 xã và thị trấn của huyện Trường Sa hoạt động có nề nếp, hiệu quả ngày càng cao.

Theo baokhanhhoa.com.vn